

## NCLตั้งบริษัทย่อยเจาะลูกค้ากัมพูชา

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2558 มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ กัมพูชา โดยตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการจัดระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจเพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศตามแผนงานที่ได้วางไว้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

ทั้งนี้ บริษัทเอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ กัมพูชา มีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2-4/2558 คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการเติบโตที่มาจากสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของงานโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับบริษัทมีแหล่งรายได้เพิ่มเข้ามาทั้งจากการเปิดสาขาของบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ และการเปิดเส้นทางขนส่งทางน้ำแห่งใหม่ที่ท่าเรือระนองไปยังกรุงเทพฯ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา



กิตติ พัวถาวรสกุล

ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการผลักดันธุรกิจของบริษัทให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีแผนเปิดสาขาต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีเป้าหมายหลักต้องการให้ธุรกิจของบริษัทเป็นที่รู้จัก มีโอกาสในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่มากขึ้น ที่สำคัญผลักดันให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“ที่ผ่านมาบริษัทเดินตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ทุกประการ โดยเฉพาะการเจาะตลาดใหม่ๆ เพิ่ม เพื่อให้โครงสร้างทางธุรกิจรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างมีศักยภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยตลาดใหม่ๆที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการต่อยอดธุรกิจของบริษัทได้ดี ทำให้เชื่อมั่นว่ามี

### In Brief : ย่อความ

เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ ตั้งบริษัทย่อย “เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ กัมพูชา” ให้บริการจัดระบบโลจิสติกส์ขยายฐานลูกค้าตามแผนและเพิ่มฐานรายได้ มั่นใจทั้งปีรายได้รวมโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 30% ลุยขยายงานทุกด้านรับ AEC

ส่วนสำคัญที่จะผลักดันรายได้ปีนี้ให้สามารถเติบโตตามเป้าไม่ต่ำกว่า 30% ได้ จากการที่คาดว่าจะไตรมาส 2/2558 บริษัทจะพลิกมีกำไรแม้ว่าจะไม่มาก จากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ” นายกิตติกล่าว

สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 1/2558 ที่ผ่านมา บริษัทขาดทุนสุทธิ 8.62 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงนั้นบริษัทมีการลงทุนในการจัดตั้งสำนักงานในประเทศสิงคโปร์ และการเปิดท่าเรือเพื่อบริการขนส่งสินค้าที่จังหวัดระนองไปยังประเทศพม่า ซึ่งการขนส่งสินค้าเส้นทางนี้จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

ขณะที่ปี 2557 บริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น 992.72 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 19.54 ล้านบาท